



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ได้ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้  
ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลำดับที่ ๑ เลขประจำตัวสอบที่ ๑๐ นางสาวภคภา นาคพงษ์ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๔๗๖๔๒ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลวังน้อย สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๒ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๔ นางสาวณัฐรา เดชพิชัย ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๔๘๑๗๕ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางบาล สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๓ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๗ นายวรุฒ แสงสุริยา ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๗๗๗๘ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลผักไห่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๔ เลขประจำตัวสอบที่ ๒๑ นางสาวปัทมา โพธิ์สัตย์ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๗๘๐๓ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลภาชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๕ เลขประจำตัวสอบที่ ๑๙ นายมารุต พานทอง ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๗๘๔๓ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๖ เลขประจำตัวสอบที่ ๒๐ นางสาววรวรรณ บุญปก ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๑๐๘๐๕ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๗ เลขประจำตัวสอบที่ ๒๓ นางสาวพัชร์ณัฐ จิตริปลี้ม ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๑๐๘๔๘ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลลาดบัวหลวง สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๘ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๖ นางสาวกมลทิพย์ แสงเทียน ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๘๓๗๖ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางปะหัน สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๙ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๙ นางสาวสิริณัฐวรรณ บุญไธ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่  
๙๘๒๙ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไผ่ลิง สำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๑๐ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๒ นางสาวจันทร์จิรา เรืองศรี ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๖๙๖ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๑๑ เลขประจำตัวสอบที่ ๑๘ นางสาวรัตนภรณ์ ท่องรัตน์ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๑๗๗ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลท่าเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๑๒ เลขประจำตัวสอบที่ ๑๒ นางสาววัชรภรณ์ เอี่ยมศรี ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๔๘๑ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบ้านแพรก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๑๓ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๑ นางสาวแก้วแก้ว เสมาพัฒน์ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๘๔๕ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอุทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๑๔ เลขประจำตัวสอบที่ ๐๓ นางสาวสิธาพร ผดุงยุทธ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๒๒ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอุทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่ ๑๕ เลขประจำตัวสอบที่ ๑๓ นางสาวเกวลี อินทร์ปลับ ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๓๙๗ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางซ้าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกรายได้ระบุสถานที่ในการบรรจุเข้ารับราชการในใบสมัครแล้ว

สำรอง ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สำรองลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑๕	นางสาวปณิชา มงคลโพธิ์
๒	๑๑	นางสาวลภาวิน โลहितไทย
๓	๐๕	นางสาววรรณภรณ์ นาคู
๔	๒๕	นางสาวกุลธิดา โตสมบุญ
๕	๒๖	นายชานน วรสันต์
๖	๑๗	นางสาวจิราภรณ์ ศรีเพชร
๗	๑๖	นางสาวดลลญา คงเจริญ
๘	๑๔	นางสาวนวรรรัตน์ จิตต์จำนง
๙	๒๔	นางสาววัลย์รัตน์ สุขรัตน์
๑๐	๐๘	นางสาวภคพร เรืองศรีใส
๑๑	๒๒	นางสาวสุนันธิกา ชาญขุนทด

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในลำดับที่ ๑ - ๑๕ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๒. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๓.๔ ผู้นั้นได้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มียกสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๕. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายภานุ แยมศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา